

## **BÁO CÁO ĐỊNH KỲ**

### **Kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường và công tác bảo vệ môi trường của các dự án chăn nuôi trong tháng 9 năm 2021**

Thực hiện Công văn số 1046/STNMT-CCBVMT ngày 16/04/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn và Công văn số 3777/STNMT-CCBVMT ngày 13/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo định kỳ hàng tháng về công tác bảo vệ môi trường tại các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện Chư Prông. UBND huyện Chư Prông báo cáo như sau:

#### **I. Kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trong tháng 9 năm 2021:**

##### **1. Tình hình tiếp nhận thông tin:**

Tổng số vụ việc đã tiếp nhận: 02 vụ việc.

+ Nội dung tác nghiệp của phóng viên Báo Môi trường và Đô thị điện tử về việc Xí nghiệp chế biến gỗ của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng gây ô nhiễm môi trường.

+ Phản ánh của người dân về Nhà máy cách Trạm thu phí Đức Long Gia Lai trong quá trình hoạt động phát sinh khói bụi mù mịt ra đường quốc lộ 14 gây ô nhiễm môi trường.

##### **2. Kết quả xử lý vụ việc:**

Tổng số vụ việc đã được xử lý: 01 vụ, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Ia Băng kiểm tra, xử lý nội dung tác nghiệp của phóng viên Báo Môi trường và Đô thị điện tử và đã có phản hồi nội dung đến cơ quan Báo chí.

##### **3. Các vụ việc chưa xử lý:**

Tổng số vụ việc: 01 vụ. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Ia Băng tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý theo phản ánh của người dân gần Trạm thu phí Đức Long Gia Lai và sẽ báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/9/2021.

#### **II. Công tác bảo vệ môi trường của các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện:**

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 41 dự án chăn nuôi. Trong đó, có 04 dự án đã đi vào hoạt động; 10 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; 11 dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án đang hoàn tất các thủ tục để được cấp Quyết định chủ trương đầu tư; 16 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm. Đến nay, có 06 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh

giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (gửi kèm theo phụ lục tiến độ triển khai của các dự án).

Trên đây là báo cáo định kỳ kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường và công tác bảo vệ môi trường của các dự án chăn nuôi trong tháng 9 năm 2021 của UBND huyện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường biết, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở TN&MT (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP, CV-TH;
- Lưu: VT, KT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Vũ Tú

**TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐTM**

(Kèm theo Văn bản số 395/BC-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Chu Prông)



STT		NHÀ ĐẦU TƯ	CÔNG SUẤT/QUY MÔ	DIỆN TÍCH (ha)	ĐỊA ĐIỂM	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	Trang trại chăn nuôi bò thịt	Công ty TNHH MTV Chăn nuôi bò Trung Nguyên	25.000 con; công suất nuôi: 100.000 con/năm	155	Xã Ia Pích	Đang chăn nuôi và triển khai xây dựng các hạng mục công trình dự án và công trình bảo vệ môi trường đạt 96%
2	Đầu tư xây dựng cơ sở nuôi heo hộ gia đình	Hộ kinh doanh Lê Thị Hải Yến	2.400 con heo thịt/ đợt		Xã Bàu Cạn	Đang Chăn nuôi; đang hoàn thiện các hạng mục công trình bảo vệ môi trường để vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải
3	Đầu tư xây dựng cơ sở nuôi heo hộ gia đình	Hộ kinh doanh Đỗ Tiến Quán	3.000 con heo thịt/ đợt	5,5	Xã Bình Giáo	Đang chăn nuôi; đang hoàn thiện các hạng mục công trình bảo vệ môi trường để vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải
4	Trang trại chăn nuôi heo Thuận Duyên 2	Công ty TNHH Chăn nuôi Thuận Duyên	Duy trì 5.000 con heo nái và 160 heo nọc	21,38	Làng Phụng, xã Ia Pior	Chưa chăn nuôi; Đang san gạt mặt bằng, chuẩn bị xây dựng công trình dự án.
5	Dự án trang trại chăn nuôi heo thịt Nguyên Bảo	Công ty TNHH chăn nuôi Nguyên Bảo	24.000 heo thịt/6 tháng	20	Xã Ia Pior	Chưa triển khai xây dựng
6	Dự án trang trại chăn nuôi heo Ia Pior Tân	Công ty TNHH MTV Ia Pior Tân	2.400 heo nái và 80 heo nọc	11,5	Xã Ia Pior	Chưa chăn nuôi; Đang san gạt mặt bằng, chuẩn bị xây dựng công trình dự án.